

ผลการจัดประชุมสัมมนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เรื่อง “สิ่งที่จูงใจให้นักศึกษาอยากเรียน”
13-14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ เดอะไฮด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้จัดการประชุมสัมมนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ โรงแรมเดอะไฮด์ รีสอร์ท ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เรื่อง สิ่งที่จูงใจให้นักศึกษาอยากเรียน ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ดร.กรรภิรมย์ โคมลารชุน อาจารย์ธาทิพย์ เทียมทอง เป็นต้น กลุ่มที่สอง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ อาจารย์นคร วัลลิภากร อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ เป็นต้น และกลุ่มที่สาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี เป็นต้น โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาสรุปผล ทั้งนี้อาจารย์ศรีสุรภัสร์ สีวันนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ รอดจันทร์ ผู้อำนวยการดุขฎิบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินและให้คะแนนกลุ่มผู้นำเสนอข้อมูล

กลุ่มที่สามเริ่มแสดงความคิดเห็นก่อน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ประธานกลุ่ม โดยนำเสนอ Problem Base Learning (PBL) โดยการนำผู้เรียนสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยนำ case study ในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจมาพูดในต้นชั่วโมง เพื่อปลุกกระตุ้นให้มีการถกเถียงประเด็นปัญหา นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องปลุกขวัญและกำลังใจผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี รองประธานกลุ่ม ให้ความสำคัญในเรื่องความรักที่มีต่อการสอน นักศึกษาทุกคนนั้น

มีคุณค่าเท่าเทียมกัน เป้าหมายของผู้สอนและผู้เรียนจะต้องอยู่ในจุดของความต้องการเดียวกัน กล่าวคือ เรื่องที่จะสอนของผู้สอนจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และสุดท้ายคือการสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดการเรียนการสอนน่าเบื่อหน่าย

นายธีรยุทธ พบhirัญ สมาชิกกลุ่ม มุ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ต่ออาจารย์ ความความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนของอาจารย์ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน หากผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงแล้ว สิ่งทีกล่าวมาทั้งหมดก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังของความสำเร็จนั้น

กลุ่มที่สองนำโดยอาจารย์นคร วัลลิภากร รองประธานกลุ่ม ยึดหลัก “อาจารย์เป็นผู้ทำการบ้านมากกว่านักศึกษา” ต้องมีการค้นคว้า case study ในทุกวันและฝึกซ้อมการนำเสนออย่างสม่ำเสมอ

อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ สมาชิกกลุ่ม ให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา มีการเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความน่าสนใจ

อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ สมาชิกกลุ่ม เน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างวัยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ต้องใช้จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อให้รู้ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา นำไปสู่ประโยชน์ที่จะได้รับคือการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษามากยิ่งขึ้น

กลุ่มที่หนึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ประธานกลุ่ม นักศึกษาต้องตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนอะไร เรียนที่ไหน เพื่อจะได้สำเร็จไปตามเป้าหมาย ครุนั้นมีส่วนในเรื่องของการช่วยแต่ว่าครูไม่ใช่ตัวหลักในการทำให้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นอยู่ที่แผนของนักศึกษาเอง ตอนที่ดำรงตำแหน่งคณบดีที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งที่พยายามส่งเสริมก็คือการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์ประจำโดยการจัดหาทุนให้อาจารย์ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นอาจารย์ดี นักศึกษาดี จุดเป้าหมายของนักศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นสิ่งที่อาจารย์กับนักศึกษาจะทำร่วมกัน คือทำอย่างไรจะให้เกิดการเรียนอย่างมีความรู้ได้

นายอรรถกร ชุมตรินอก สมาชิกกลุ่ม กล่าวว่่า หากวันใดที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายในการดำเนินชีวิต ให้มองไปรอบๆ ตัวเพื่อหาแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายในชีวิตนั้น

ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองประธานกลุ่ม กลุ่มของเรา แยกความเห็นออกเป็น 2 ด้าน คือ ครูกับนักศึกษา ในมุมมองครู ท่านอาจารย์ไพศิษฐ์ ครูนั้นมีส่วนในเรื่องของการช่วยแต่ว่าครูไม่ใช่ตัวหลักในการทำให้ความสำเร็จจะเกิดขึ้น อยู่ที่แผนของนักศึกษาเอง นายอรรถกร สภาพสิ่งแวดล้อม ครอบครัว เพื่อน และคุณครูมีความสำคัญมากเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จของนักศึกษา